

# **Công an Phú Thọ làm việc với tướng Phan Văn Vĩnh về đường dây đánh bạc nghìn tỷ**

00:35 16/03/2018

Tác giả: Thư ký tòa soạn

**Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) về nội dung liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.**

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ này, bị can Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định là 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô nghìn tỷ, với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố trên 70 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chiều 15/3, một nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Nguồn tin này cũng cho hay, việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với ông Vĩnh là "chuyện bình thường", vì vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng, nếu liên quan đến cá nhân nào thì Cơ quan điều tra đều phải làm việc với cá nhân đó, còn việc kết luận cá nhân nào liên quan đến vụ án này ra sao thì còn phải chờ thời gian.

"Liên quan đến trách nhiệm quản lý của anh Vĩnh trước đây còn làm việc thì Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phải hỏi, nói chung liên quan đến bất cứ cá nhân nào cũng phải hỏi để làm rõ. Cơ

quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đến tận nhà ông Vĩnh để làm việc chứ không phải triệu tập ông ấy lên cơ quan công an"- nguồn tin cho hay.

*Theo Dân Trí*

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/cong-an-phu-tho-lam-viec-voi-tuong-phan-van-vinh-ve-duong-day-danh-bac-nghin-ty>